



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 21 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,377 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,406,755 ราย เสียชีวิต 37 ราย เสียชีวิตสะสม 29,751 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,775 ราย รักษาหายสะสม 4,318,565 ราย ยังรักษาอยู่ 58,475 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 526,343,733 (+730,069) ราย เสียชีวิต 6,298,507 (+1,248) ราย รักษาหาย 496,086,973 (+735,463) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ แนะนำชาวอเมริกัน 1 ใน 3 กลับมาสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ พร้อมแนะนำฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสกระตุ้นให้เด็ก 5-11 ปี เกาหลีเหนือ มั่นใจบริหารจัดการกับการระบาดโควิดได้ดี ยอดผู้ป่วยสะสม 2 ล้านคน จีน ศึกษาพบวัคซีน โดสกระตุ้น เพิ่มเกราะป้องกันโควิดชัดเจน</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ผ่อนคลายมาตรการ เตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, infoquest, thaigov, hfocus, mcot, thejournalistclub, isaranews, TNN, efinancethai</p> <p>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น พร้อมขอให้ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน ซึ่งมีเพียงพอ โดย ศบค. ปรับลดพื้นที่สีของจังหวัด เหลือพื้นที่สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง และผ่อนคลายสถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ ในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออีก 2 เดือน ถึง 31 ก.ค. 65 ปรับมาตรการการเข้าประเทศให้มีความรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะทางอากาศ ส่วนการเปิดเรียนแบบ On-site อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, js100, INN, hfocus, workpointtoday, isranews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงเรื่องโรคประจำถิ่น ระยะที่ 3 จะเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ยังคงในเรื่อง Endemic วันที่ 1 ก.ค. ไว้ก่อน เพราะเพิ่งเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือประชาชนเพื่อให้เข้าสู่โรคประจำถิ่นได้จริง นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ได้ปรับเรื่องผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงจากเดิมให้กักตัว 5 วัน สังกัดอาการ 5 วัน เป็นให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน แบบไม่กักตัว และตรวจ ATK เมื่อป่วย ส่วนการเปิดสถาบันบันเทิง 2 พื้นที่สีฟ้า-สีเขียว กำหนดเวลาเปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. สถาบันบันเทิงจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ และได้รับอนุญาตจากคกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. เท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก, ไทยรัฐ, nationtv, thestandard, mcot, INN) ทวีตช่อง 9, TNN, NBT)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีการพิจารณาให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม จึงผ่อนคลายมาตรการให้มากที่สุด และสอดคล้องกับคำแนะนำของ WHO ส่วนการแก้ไข พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2548 แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะนี้ใช้ควบคู่กัน เพื่อรวมความร่วมมือกับทุกฝ่าย ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นข้อแนะนำในการปฏิบัติ ไม่ถึงกับถูกลงโทษถ้าไม่สวม ยกเว้นบางจังหวัดที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประเมินเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะในวันที่ 1 มิ.ย. จะมีการติดตามข้อมูลเป็นรายวัน สถานการณ์ภาพรวมถือว่าดีขึ้นและใกล้เข้าสู่รอบการเป็นโรคประจำถิ่น หากมีสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎ เป็นอำนาจของ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา สธ. ยังคงให้ความสำคัญเรื่องการติดตามตัวเลขผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ภาพรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ไทยโพสต์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565 จะปรับแผนการผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศ โดยยังคง Thailand Pass เฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ แต่ปรับรูปแบบให้คงเหลือข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaccine 2. Insurance และ 3. Passport ซึ่งสามารถออก QR code ได้ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ ส่วนการเปิดสถานบันเทิงต้องตรวจ ATK ทุก 7 วัน ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP ส่วนผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และถือปฏิบัติตามมาตรการ UP เคร่งครัด ส่วนกลุ่ม 608 ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.วิศิษฐ์ อภิศิษฐ์วิทยา รองนพ.สสจ.พิจิตร เผยว่า คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เตรียมประกาศนำร่องโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแห่งแรกของประเทศ ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้</p> <p>2. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- ที่ประชุม ศบค. อนุมัติแผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565 ที่เสนอโดย สธ. มีการให้เหตุผลว่าแนวโน้มความต้องการวัคซีนลดลง ส่งผลให้วัคซีนที่จัดหาตามแผนและที่ได้รับบริจาคมีจำนวนมากเพียงพอสำหรับประชาชน จึงเสนอว่า 1.ขยายสัญญาการส่งมอบวัคซีนแอสตราฯ และไฟเซอร์ จากภายในปี 2565 เป็นปี 2565-2566 และ 2.จัดหาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวทดแทนการจัดหาวัคซีนแอสตราฯ บางส่วน ภายใต้วงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. และขอให้พิจารณาจัดหาโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น</p> <p>- ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการ แซดพี เทอร่าพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เผยว่า ออย. ได้อนุมัติขยายข้อบ่งใช้การใช้วัคซีนโมเดอร์นา เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ขนาดเข็มละ 50 ไมโครกรัม ระยะห่าง 28 วัน</p> <p>3. มาตรการป้องกันในหน่วยเลือกตั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, inquest, topnews, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำหน่วยเลือกตั้งคุมเข้ม 6 ข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1) สถานที่เลือกตั้ง ควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด 2) มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดเลือกตั้ง 3) มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ 4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5) จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา และ 6) มีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง พร้อมย้ำผู้มาใช้สิทธิปฏิบัติตามมาตรการฯ สธ. และประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ไทยรัฐ, newtv.</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ผ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัดกุมการจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้มาใช้สิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น 22 พ.ค. นี้ ตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด โดยให้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างการนับคะแนนจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง จันท.และ ปชช. อย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการส่งเสียงตะโกนเชียร์ในขณะนับคะแนน</p> <p>4. โคราชเปิดเทอมพบ นร. ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.วิชาญ คิดเห็น รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา เผยสถานการณ์โควิด 19 หลังเปิดเรียนออนไลน์ 100% ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ล่าสุดนักเรียนป่วย 83 ราย บุคลากรทางการศึกษา 24 ราย ซึ่งมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มที่ออกมาทำกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ยังรับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่อนข้างน้อย</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, INN, thaigov, thailandplus, infoquest) ทวีตช่อง 9, TNN, NBT</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ” ภายในงาน “Better Thailand Open Dialogue : ถามมา-ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” โดยกล่าวว่า ประเทศไทยต้องรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 3 และเมื่อมีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การรับมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของรัฐบาลได้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พยายามกำจัดโรคระบาดให้เร็วที่สุด หากกำจัดไม่ได้ก็ต้องให้อยู่กับโรคระบาดได้ โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งสิ่งที่ทำให้การควบคุมโรคประสบความสำเร็จ คือ ความร่วมมือของประชาชน รวมถึง อสม. กว่า 1 ล้านคน ที่ร่วมกันสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในอนาคต สธ. จะใช้แนวคิด “Health for Wealth” พัฒนาสุขภาพให้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมดี ประเทศมีความเข้มแข็ง ใช้ซอฟต์แวร์บนสุขภาพ สร้างความมั่นใจคนไทยและต่างชาติ เดินหน้าเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. และผู้ปกครองย้าบุตรหลาน ในช่วงเปิดภาคเรียนแบบเต็มรูปแบบ ปฏิบัติตามมาตรการ 2U คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination ทุกกลุ่มอายุต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อ พร้อมแนะผู้ปกครองเลือกซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสำหรับเด็กเล็ก โดยตรวจสอบฉลาก บรรจุภัณฑ์ และเลขที่ใบจดทะเบียนเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป. 6 ได้รับวัคซีนแล้ว 108,144 คน คิดเป็น 48.67% ระดับชั้นม.1 - 6 ได้รับวัคซีนแล้ว 33,180 คน คิดเป็น 85.19% เบื้องต้นมีการวางแผนจะฉีดวัคซีนให้กับ นร. ที่ รร. และเร่งรัดติดตามเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เพื่อนัดหมายให้เข้ารับวัคซีนให้มีความครอบคลุมมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, isaranews</p> <p>- ภก.ณัฐพศุทธิ์ ภัทธีราสินศิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. เผยสมุนไพรไทย ทางเลือกนอกเหนือจากฟ้าทะลายโจร ที่ช่วยบรรเทาอาการโควิด 19 เหมาะกับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว เช่น กระชาย ช่วยลดเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ ขมิ้นชัน มีการทดลองในต่างประเทศในรูปแบบตำรับยาเข้าสู่สมุนไพร เช่น โกลจุฬาลัมพา หอมแดง จะเป็นลักษณะไอหอมระเหยช่วยบรรเทาอาการ แต่ไม่ใช้การรักษา เป็นต้น</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, bluechipthai, workpointtoday, infoquest, thaipbs, ejan, ch3plus, nationtv, TNN, thebangkokinsight, mcot) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ พบมากในประเทศแถบแอฟริกาและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ แคมeroon สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก กาบอง ไคบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน การพบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร มักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ</p>	-
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า จากกรณีประกาศ สธ. 9 มิถุนายนนี้ ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติดนั้น ผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปฯ "ปลูกกัญ" สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ฯลฯ ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และหากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ยังต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ส่วนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งกรณีนำติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น</p> <p>- ออย. ร่วมกับ สสจ.บุรีรัมย์ แลงข่าวการจัดการงานมหกรรมปลดล็อกกัญชา 360 องศา ภายใต้สโลแกน #ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ จัดขึ้นในวันที่ 10-12 มิ.ย. นี้ ที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลตรวจอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากสำนักสถิติประหลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่ม รวม 36 ตัวอย่าง ที่เก็บมาจากสำนักสถิติประหลาด (อาศรมฤๅษีพระบิดา) พบว่าหลายรายการไม่ได้มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากตรวจพบเชื้ออีโคไล โคลิฟอร์ม และเชื้อรา จึงควรเลี่ยงการบริโภคอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากสำนักดังกล่าว เพราะอาจเสี่ยงต่อสุขภาพ</p>	-
<p>มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ โพสต์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หากพบว่ามีอาการผิดปกติเรื้อรังควรรีบปรึกษาแพทย์ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบบ่อยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ในไทยพบว่าแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ในชายประมาณ 1,900 และในหญิง 600 ราย</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thailandplus</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่องนอนน้อยเสี่ยงแผลหายช้า ติดเชื้อง่ายขึ้น เพราะภูมิคุ้มกันต่ำ ว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน เพราะการนอนน้อยไม่ได้ทำให้แผลหายช้าหรือติดเชื้อง่ายขึ้น เพียงแต่ทำให้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ หรือลดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ขอความร่วมมือไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการแชร์คลิปเกี่ยวกับสุขภาพ ระบุ ดื่มน้ำใบย่านางช่วยรักษามะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ โดยย่านาง เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาในด้านการรักษาโรคมะเร็งยังคงเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ และยังไม่มีความรู้ทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	-